



ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสตูล

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกนักเรียนทุนโครงการเพชรในตม รุ่นที่ ๓๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสตูล ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักเรียนทุนโครงการเพชรในตม รุ่นที่ ๓๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยรับสมัครในระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครและตรวจสอบคุณสมบัติได้เสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏว่ามีผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกนักเรียนทุนโครงการเพชรในตม รุ่นที่ ๓๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน ๑ ราย ตามบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกแนบท้ายประกาศนี้ และขอแจ้งให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกทราบ และถือปฏิบัติ ดังนี้

๑. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกในครั้งนี้ ได้ตรวจสอบตามเอกสารหลักฐาน และข้อเท็จจริงตามที่ผู้สมัครแจ้งไว้ในใบสมัคร หากปรากฏภายหลังพบว่าผู้สมัครเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัคร ให้ถือว่าขาดคุณสมบัติที่จะบรรจุและแต่งตั้ง หรือหากได้รับบรรจุและแต่งตั้งแล้วจะถูกเพิกถอนคำสั่งบรรจุและแต่งตั้ง และจะเรียกร้องสิทธิใดๆ มิได้

๒. กำหนดการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ (สัมภาษณ์) ในวันศุกร์ ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสตูดิโอ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล โดยให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกไปรายงานตัว ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๐๙.๓๐ น.

๓. ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามแบบสากลนิยม และนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารอื่นใดที่ทางราชการออกให้ ซึ่งมีรูปถ่ายและเลขประจำตัวประชาชนไปแสดงในวันสอบสัมภาษณ์

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายสมพงษ์ พลไชย)

ศึกษาธิการจังหวัดสตูล

กรรมการและเลขานุการ กศจ.สตูล

แทนประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสตูล

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการเพชรในตม รุ่นที่ ๓๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(แนบท้ายประกาศคณะกรรมการการศึกษาธิการจังหวัดสตูล ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕)

รหัสประจำตัวผู้สมัคร	ชื่อ-สกุล	หมายเหตุ
๕๙๑๐๐๑	นายอริศกาล งามมาต	

